



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อตามข้อมูลจากผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองไว้ในการสมัคร สำหรับผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขัน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๖๑, ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๕๘ และ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๓๕ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบ และหากตรวจสอบแล้วยังไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลให้นำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โดยระบุข้อความจ่าหน้าของจดหมายว่า “ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นหลักหรือส่งหลักฐานดังกล่าวทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๖๓ หรือ E-mail: jiratus@nhrc.or.th ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันราชการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ <http://www.nhrc.or.th> หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ <https://nhrc.thaijobjob.com> ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะประกาศให้ทราบในวัน และช่องทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายบุญเกิด สมนึก)

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ